



ประกาศเทศบาลตำบลตาตทอง
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ
ประเภทเศษวัสดุอาคารที่เหลือจากการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านสะเดา

.....

ด้วยเทศบาลตำบลตาตทอง มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุประเภทเศษวัสดุอาคารที่เหลือจากการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านสะเดา ซึ่งเป็นเศษวัสดุอาคารที่รื้อถอนจากการซ่อมแซมตลาดสดบ้านสะเดา เศษวัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งานแล้วหากปล่อยไว้เนิ่นนานจะทำให้สูญหาย หรือผู้พังและชำรุดและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐได้ และไม่มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุ้มค่าไปรังไร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (โดยถือราคารวม) ในอัตราขั้นต่ำที่คณะกรรมการประเมินราคากลางเป็นผู้กำหนดโดยถือราคารวม ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จำหน่ายพัสดุประเภทเศษวัสดุอาคารที่เหลือจากการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านสะเดาทั้งสิ้น ๓,๑๕๐.๐๐บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้สนใจการขายพัสดุในครั้งนี้ ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลตาตทอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๕-๗๕๖๖๐๙ , ๐๘๘-๕๘๓๑๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ และจะขายพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (โดยถือราคารวม) ในวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ เริ่มประมูลฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๒๐น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงษ์ เวชกามา)
นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลตลาดทอง

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุประเภทเศษวัสดุอาคารที่เหลือจากการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านสะเดา

ตามประกาศเทศบาลตำบลตลาดทอง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุประเภทเศษวัสดุอาคารที่เหลือจากการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านสะเดา โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (ราคาธรรม) เงื่อนไขในการขายพัสดุ ดังนี้

๑ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา และคณะกรรมการขายพัสดุจะทำการประมูลขายแบบเหมารวม ซึ่งการขายพัสดุประเภทเศษวัสดุอาคารที่เหลือจากการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านสะเดาครั้งนี้ จะเป็นการประมูลขายตามสภาพ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จำต้องทำการพิจารณาตรวจสอบสภาพและรายละเอียดด้วยตนเอง หากได้มีการอนุมัติการจำหน่ายให้กับผู้ประมูลแล้ว คณะกรรมการถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับในสภาพของทรัพย์สินนั้นโดยจะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆในภายหลัง

๒ ผู้เข้าประมูลจะต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ประมูลในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มประมูล ตั้งแต่เวลา ๑๐.๒๐ น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ณ อาคารตลาดสดบ้านสะเดา บ้านสะเดา หมู่ ๑๓ ตำบลตลาดทอง จังหวัดยโสธร โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(ที่ไม่หมดอายุ) และทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ มาแสดงต่อคณะกรรมการขายพัสดุทำการตรวจสอบก่อนเวลาประมูล

๓ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๔ ในการสู้ราคาให้สู้ด้วยวาจา แต่ครั้งผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของราคาขั้นต่ำของการประมูลถ้ามีเศษของบาทให้ปัดขึ้น ในการเสนอราคาให้สู้ด้วยวาจาเสนอราคาแต่ละครั้งสูงขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕ คณะกรรมการขายพัสดุ จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับเทศบาลตำบลตลาดทองมากที่สุด ราคาที่เสนอจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคากลางขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการขายพัสดุนี้ เทศบาลตำบลตลาดทองขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายแก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้าหากว่าที่ประมูลนั้นยังไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริตหรือมีเหตุผลอย่างอื่น

๖ ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายพัสดุด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้าให้มีการขายพัสดุใหม่ก็ดี หรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น

๗ คณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุ ให้สิทธิ์ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยเข้าสู้ราคา

๘ การชำระราคาสำหรับสิ่งของที่ประมูลได้ ผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินทันทีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนเงินที่เหลือให้นำมาชำระภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันประมูล พร้อมทั้งรับพัสดุที่จำหน่าย หรือจะชำระทั้งหมด พร้อมทั้งรับพัสดุไปก็ได้

๙ ในกรณีที่ผู้เข้าประมูลราคาที่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๘ เทศบาลตำบลตลาดทองจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์จะเรียกร้องเงินคืนไม่ได้ คณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุ จะนำพัสดุนั้นออกประมูลใหม่ต่อไป

๑๐ หน้าที่ของผู้เข้ารับการประมูลจะต้องตรวจสอบสภาพสิ่งของซึ่งตนจะต้องประมูลก่อนทำการประมูล เมื่อประมูลได้แล้วและชำระเงินถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของออกไปได้และต้องขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณตลาดสดบ้านสะเดาภายในทันที เทศบาลตำบลตลาดทองจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดจำนวน สูญหาย หรือชำรุดบกพร่องอันเกิดภายหลังการชำระราคาเสร็จสิ้น

- ๑๑ ในการขายพัสดุตามประกาศนี้ คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
 - ๑๒ พักใดที่จะต้องมีการโอนสิทธิ์ตามกฎหมายค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) ให้ผู้ประมูลได้เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น
 - ๑๓ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาเสมือนถือว่าได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แล้วทุกประการและต้องลงลายมือชื่อในเอกสารตามที่คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุจัดไว้ให้ก่อนเข้าประมูลราคาในครั้งนี้
- ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการประมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลตาตอง หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๗๕๖๖๐๙ ต่อ ๖๐๑ หรือ ๐๘๘ - ๕๘๓๑๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

